

อาหุเนยโย

พระธรรมเทศนา

ของ

พระธรรมวราภรณ์ (สุวฑฺฒโน)* วัดบวรนิเวศวิหาร

(*สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

อาหุเนยโย

๒๕๐๑

อาหุเนยยกถา

พระธรรมวราภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สฺมาสัมพุทฺธสฺส ฯ

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาพระ
ตั้งชคุณบทหนึ่ง เพื่อเกอ กุศบัญญัติและดีมาปฏิบัติ
แก่บุคคลผู้ปรารถนาธรรมปฏิบัติทั่วไป แท้จริง พระ
ตั้งชคุณทุกบทยอมแสดงสุปฏิบัติ คือข้อปฏิบัติดีของ
คนดีทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะพระสงฆ์ หรือเฉพาะ
พุทธศาสนิกชนเท่านั้น ใครก็ตามเมื่อปฏิบัติดีจริงใจ
ทางพระตั้งชคุณ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงเหมือนกัน
ในทันที จักแสดงเฉพาะชื่อว่า อาหุเนยฺโย ดังบทบาดี
ที่ยกได้แปลว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
นี้ อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรมาบูชา หรือเป็นผู้ควร

บุษบาโดยเอื่อเพื่อ จะอธิบายคำว่าบุษบาก่อน เพื่อให้
 เกี้ยวโยงไปถึงความหมายคำว่า อาหุเนยฺย โดยตรง
 คำว่า บุษบา ในที่นี้มาจากศัพท์ว่าอาหุเนะ หมายถึง
 การให้การบำรุงด้วยความเต็มใจนับถือ ดังคำว่า
 พรหมณ์บุษบาไฟ ก็หมายถึงบำรุงไฟด้วยการให้เชื้อ
 แก่ไฟ. บุคคลทั่วไปในโลกล้วนทำการบำรุงบำรุงวัตถุ
 ต่าง ๆ บาง บุคคลต่าง ๆ บาง ตามที่เต็มใจนับถือ
 บางทีก็ทำด้วยความกลัวหรือปรารถนาผล. บำรุงด้วย
 ความเต็มใจนับถือ ก็เช่นบำรุงบุคคลผู้ประกอบด้วย
 ด้ปฏิบัติดีทั้งถาวร ทั้งทรูยวามบุคคลเช่นนั้นไม่มีวัตถุ
 อะไรที่จะพึงตอบแทน. บำรุงด้วยความกลัว ก็เช่น
 บำรุงวัตถุที่เข้าใจว่ามีอำนาจ หรือบุคคลผู้มีอำนาจ
 เพื่อให้วัตถุหรือบุคคลนั้น ๆ ยินดีโปรดปราน เพื่อจัก
 ได้ระงับโทษภัยต่าง ๆ. บำรุงด้วยความปรารถนาผล
 ก็เช่นบำรุงบำรุงวัตถุหรือบุคคลที่เห็นว่าจะอำนวย
 อย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ตามที่ปรารถนา. ถ้าบำรุงแก่

วัตถุหรือสิ่งที่ปรากฏ ตลอดจนที่ไม่ปรากฏ ก็มักเรียกว่า
 ว่างๆ ขำบ้าง หรือมองตรง, ถ้าทำสัญญาไว้ว่าจะ
 บำรุงในเมื่อได้ผลแล้ว ก็มักเรียกว่ามอบหมาย, ถ้าบำรุง
 แก่บุคคลด้วยเจตนาและวิธีเช่นนี้ ก็มักเรียกกันต่าง ๆ
 ตลอดจนเรียกว่า ดินบน. เมื่อวัตถุหรือบุคคลเช่นนั้นม
 อยู่ในที่ใด ก็มักจะพากันไปในที่นั้น นำสิ่งต่าง ๆ ไป
 เพื่อบงบนกันต่าง ๆ. จะยกชนกต่างเฉพาะบุคคล.

บุคคลผู้รับการมาบำรุงหรือสิ่งที่เขานำมาบำรุงนั้น
 แบ่งออกโดยย่อเป็น ๒ คือ ผู้ที่ไม่สมควร ๑ ผู้ที่
 สมควร คือเป็นอาหุเนยยะบุคคล ๑. ผู้ที่ไม่สมควร
 นั้น คือผู้ที่ปราศจากคุณที่ควรบำรุง เช่นผู้ที่มี
 ประพฤติการที่เบียดเบียนก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ บางที
 ฆ่าประพฤติกการที่ชั่วร้าย เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้
 เดือดร้อน เพราะเป็นผู้มีความปรารถนาจัด และ
 ประพฤติไปตามอำนาจความปรารถนา. การนำไปบำรุง
 ผู้เช่นนั้น เป็นการให้กำลังแก่ผู้เช่นนั้นเพื่อได้ดำรงอยู่

ประพาศิษฐ์ร้าย, ทั้งเป็นการบำรุงที่ไม้มการเพียงพอ
 เหมือนกรวให้เชื้อแก่ไฟ เพื่อบำรุงไฟ ให้เท่าไรก็คง
 ไม่พอ เพราะไฟก็ยังมีของโตริน กินเชื้อมากและเร็ว
 เข้า. การนำสิ่งต่าง ๆ ไปบำรุงบุคคลผู้มีความปรารถนา
 จัก ก็คงไม่อาจจะบำรุงให้เต็มความปรารถนาได้
 เช่นเดียวกัน ดังมีพระพุทธภาษิตกล่าวเตือนไว้ว่า
 นตฺถิ ตณฺหาสมา นทึ แม่น้ำเสมอด้วยตณฺหาคือ
 ความปรารถนาจัดไม่มี ดังนี้.

ฝ่ายบุคคลผู้นำไปบำรุง บางทีก็ทำไปด้วยความ
 ปรารถนาจัดเช่นเดียวกัน มิใช่ด้วยความเคารพบูชา
 บางที แม้ทำในลึ้มความเคารพนับถืออยู่ ก็ทำใน
 ทำนองที่เสียน้อยเพื่อให้ได้มาก เช่นทำนิตหนึ่ง แต่
 ปรารถนาผลมากมาย หรือไปทำด้วยญาไว้ก่อนคือบน
 ไว้ว่า เมื่อสำเร็จผลดั่งประสงค์แล้ว จะแก้บนอย่าง
 นั้น ๆ ดังเช่นว่า จะแก้บนด้วยทองเท่าตูกผัก ครั้นได้
 รับประทานดองการแล้ว ก็นำตูกผักไปปิดทองแก้บน

เพราะถือว่า เมื่อเปิดทองแดง ก็กลายเป็นทองเท่าถูกพัก
 ถูกต้องตามสัญญา หรือไปบอกว่า จะถวายถศกร ๓ โรง
 แดงกัณฑ์ครบก (ตุ๊กตา) ไปตั้งแก่นัน ทำสิ่งทีเคารพ
 อันพูดไม่ได้นั้นให้เป็นเหมือนอย่างเด็กเดินตุ๊กตา แต่ก็
 ถือว่าได้แก่นันแล้ว เป็นที่พอใจโปรดปราน ส่วนใน
 บุคคลผู้สมควรจะได้รับการบำรุง แต่เมื่อเห็นว่าจะให้
 ผลตอบแทนตามที่ปรารถนาไม่ได้ก็มีกตเวทิตะ ไม่เห็น
 เป็นความดีสมควรหรือจำเป็นจะต้องทำอย่างไร, ผู้เช่น
 นี้จึงไม่อาจจะได้อาหุเนยยะบุคคล ได้แต่บุคคลที่ตรงกัน
 ข้าม.

ผู้ที่ดีสมควรจะได้รับการนำไปบำรุงด้วยความเคารพ
 บูชา อันเรียกว่า อาหุเนยยะบุคคลนั้น คือบุคคลผู้
 คุณอันดีสมควรจะรับการมาบูชาด้วยวัตถุที่ดีสมควรตาม
 ด้วยการช่วยเหลือต่าง ๆ ก็ตาม บุคคลเช่นนมเป็นต้นว่า
 มารดาบิดา เป็นอาหุเนยยะ ของบุตรธิดา. แม้ผู้มคณ
 ธิ์อื่น ๆ ก็ตั้งเคารพบูชาในชอน เพราะคงอยู่ในฐานะที่ผู้

ได้รับคุณของท่านฟังนำดังต่าง ๆ ไปบำรุงท่าน เป็น
การบูชาคุณของท่านตามฐานะ. ในฝ่ายพระคำสอน
พระดัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก ชื่อว่า
เป็นอาหุเนยยะ เพราะเป็นผู้สมควรสมควรที่บุคคลจะ
ฟังเข้ามาบำรุงเป็นการบูชาคุณ จะยกคุณที่ทำให้เป็น
อาหุเนยยะชนแต่คงพอเป็นนิตินัยต่อไป :-

๑. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสให้สิ้นไปได้แล้ว
หรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละกิเลส. ในนักก
นิบาต ได้ตรัสยกกรรมหลายหมวดขึ้นแสดง
ชลักษณะของผู้ที่^{๗๔}เป็นอาหุเนยยะ เช่นกรรม
หมวดหนึ่งว่า ผู้ที่^{๗๕}หมั่นคิด คือ อดทนต่อรูป
เสียง กลิ่น รส โสภณูปพะ และกรรมคือ
เรื่องรูปเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอาหุเนยยะ
เหมือนอย่างม้าของพระเจ้าแผ่นดิน จะชื่อ
ว่าเป็นม้าอาชาไนย ซึ่งควรเป็นราชพาหนะ
ประจำพระองค์ ก็เพราะอดทนต่อรูป
เป็นต้นดังกล่าว และสมบุรณ์ด้วยรูปสมบัติ.

๒. เป็นผู้มีอัมมัพพช มิมักน้อยฉันโคช วัฏประมาณ
 ในการรับ ในการบริโภค ไม่ทำความตระเวงในดวงที่ตี
 ไม่ทำความเหยียดหยามในดวงที่เดว ในชาติก มีแต่
 เปรียบเทียบได้ว่า เหมือนอย่างม้าอาชาไนยได้บริโภค
 หนาคณผลไม้ที่แรกมีรสหวาน แต่ก็มีอาการดงบ ด่วน
 ตาได้พดอยบริโภคหนทางที่มีรสข่อยมากแล้ว แต่มี
 อาการกระหนอง. พระบรมศาสดาพร้อมทั้งพระสาวกได้
 ทรงประสพทุกข์ภัยในขณะประทับจำพรรษาอยู่ในครั้ง
 หนึ่ง ได้ประทับอยู่ด้วยอาการดงบตลอดไตรมาส เมื่อ
 พระสาวกบางรูปทูลขอจะให้นำอาหารมาจากที่อื่น ก็
 ไม่โปรดอนุญาต คงทรงรับและโปรดให้รับแต่อาหาร
 ที่พึงได้ในที่นั้น แม้จะแร้นแค้นเพียงไรก็ตาม. เมื่อ
 อนาคตภินทิกเศรษฐียากจนลงในคราวหนึ่งนำภัตตาหาร
 ในคราวยากมาถวาย ครัดให้เกิดความยินดีโดยความ
 ว่า อย่าคิดว่าวัตถุได้ร่ำหมอง คือ เป็นของเดวไม่ได้
 เพราะเมื่อเจตนาประณต วัตถุก็ประณต ดังนี้.

๓. ไม่ก่อกวนทางอริยวินัย อธิบายทางพระวินัยว่า
 พิจารณาบริโภกบ้างจยทั้ง ๔ ไม่บริโภกด้วยค้นหา
 ปฏิบัติดังนี้ ชื่อว่าไม่บริโภกเป็นหน. พิจารณาต่อไป
 ก็เห็นความดีต่อไปอีกว่า เมื่อได้บริโภกดังที่เขา
 มาบำรุงเป็นการบูชา ก็ปฏิบัติกรรมนี้คือการที่ควรทำ
 ให้บริบูรณ์ ดังพระพุทธานุภาพที่ตรัสสอนให้พิจารณา
 เนื่อง ๆ ว่า กิจอื่นที่ควรทำยังมีอยู่อีก มิใช่เพียงเท่านั้น
 วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ ดังนี้เป็นต้น
 นอกจากปฏิบัติกรรมนี้ละก็ อันเป็นประโยชน์เฉพาะตน
 ก็ปฏิบัติกรรมนี้ละก็อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตามสมควร
 เป็นต้นว่าแสดงธรรมอบรมสั่งสอนตามกาลให้เกิดความ
 เห็นจริง ความสละทานปฏิบัติ ความอาจหาญ
 และความรื่นเริงในธรรม ตามควรแก่บุคคลและ
 บริษัท เมื่อเขานำสิ่งต่าง ๆ มาบำรุงเป็นการบูชาที่
 ปฏิบัติแล้วทำให้เหมาะสมควร และกล่าวอนุโมทนาด้วย
 ธรรมมีกถา ตามปฏิปทาของพระบรมศาสดาคงจิตแผ่

เมตตาเป็นต้น เป็นอัมปรมัญญาคือไม่จำกัดประมาณ
ในสัตว์.

๔. ปฏิบัติในทางรักษาศรัทธาปสาทะ หรือ
เจริญศรัทธาปสาทะให้ยิ่งขึ้น เมื่อบุคคลผู้เข้
มาได้ศรัทธาปสาทะเป็นข้อแรก ก็ย่อมจะได้
ศีลได้สัจจะ คือการสดับชรรณ ตลอดจนได้
ปัญญาเห็นธรรม เมื่อเป็นเช่นนั้น^{๕๘๕} ๕๘๖ ๕๘๗
ให้มากกว่าที่เขาบริจาต เพราะเป็นผู้ให้อริย
ทรัพย์ หรือเป็นเหตุให้เขาได้อริยทรัพย์ ดัง
เช่นพระสารีบุตรเถระ เมื่อยังเป็นปริพาชก
ได้เห็นพระอัสสชิเถระเดินเที่ยวบิณฑบาต มี
ความเลื่อมใสอากัปเปกิริยาของท่าน จึงตาม
ท่านไปจนถึงสำนัก และเข้าไปหาท่าน ได้ฟัง
ธรรมของท่านที่แสดงแต่โดยย่อ จึงเกิดดวงตา
เห็นธรรม. พระพุทธสาวกหรือสมณพราหมณ์
ผู้^{๕๘๗}เป็นอาหุเนยยะบุคคล ย่อมปฏิบัติให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้เข้ามาหา เป็นที่เจริญศรัทธา
 สัมมาปฏิบัติเหมือนเช่นนั้น แม่ผู้เข้ามาหาจะ
 มิได้สำเร็จประโยชน์ถึงขั้นสูง เมื่อได้ทราบ
 ทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ปัจจุบันและภาย
 หน้าอันเป็นฝ่ายโลกียประโยชน์ ก็อาจนำไป
 ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในทางคฤหัสถ์โลกนั้น
 ด้วยดี.

พระบรมศาสดา เมื่อเสด็จประกาศพระพุทธ-
 ศาสดาก็ปรากฏกิตติศัพท์จรไปดังที่แสดงไว้ในพระสูตร
 หลายพระสูตร เป็นต้นว่า พระองค์ทรงมีพระชาติอัน
 ดี ทรงละหมู่พระญาติ และเงินทองเป็นอันมากเสด็จ
 ออกทรงผนวช ทรงทรงแสดงพระวิญญูเจริญ ทรงพระ
 ชนกชนนีทรงกรรแดง พระองค์ทรงมีพระรูปและคุณ
 วรรณาเต็มเปี่ยมได้ ทรงประกอบด้วยศีลอันประเสริฐ
 ทรงมีพระวาจาไพเราะ ทรงเป็นอาจารย์ของคนเป็นอัน
 มาก ทรงปราศจากกามราคกิเลสจวบถึ ตรัสแสดง
 กรรมเพื่อให้บุคคลไม่ทำบาป เสด็จออกผนวชจาก

ดกุดตุงดกุดมั่งคั่ง หมู่นจากกรรัฐชนบทต่าง ๆ พวกนี้
 มาเล่าทตถามปัญหา ทรงเป็นสัตว์ณะของเทพตามมนุษย์
 เป็นอันมาก ทรงเป็นพระอรหันต์มีมาดัมพุทธเจ้า
 ทรงประกอบด้วยมหาปริตต์ลักษณะ ครวิตักทายผู้มา
 เข้าผู้ไมตรี มีพระพักตร์ขนบานไม่ตั้ง มีปกคิตรีต
 ปราศรัยก่อน เป็นทนต์ถอบชาของบรุษทั้ง ๔ เมื่อ
 ได้ตั้งอยู่ ณ ที่ใด หม่อมมนุษย์ยอมไม่เบียดเบียนมนุษย์
 ณ ที่นั้น ทรงเป็นยอดคณาจารย์ มีพระยศปรากฏแฉะ
 อิศร์รชนทั้งหลายมีกษัตริย์เป็นต้นยอมจะพากันไปเฝ้า
 ถึงพระองค์เป็นสัตว์ณะ แฉะพากันเคารพนับถอบชา
 ฉะนพระองคจึงเป็นผู้ควรทบทคตจะฟังมาเฝ้า มีไซให้
 พระองคเป็นฝ่ายได้ใจไปหาตน. กิตติศัพท์ดังกล่าว
 ย่อมแดงความที่พระบรมศาสดาทรงเป็นอาหุเนยยะ
 บุคคล เพราะทรงเป็นผู้มีพระคุณควรที่ใคร ๆ ฟังเข้า
 มาบูชาทางดวยอามิต์บูชา ทงดวยปฏิบัตบูชา แมดวย
 มอบกายวาจาใจพร้อมทงชีวิต อทิคถึงเป็นสัตว์ณะอัน

ตั้งสุดโดยแท้ แม่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ย่อมเป็นอาหุเนยยะ มีอรรธาธิบาย
ดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้.
